

Số: 796/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2009

THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỘI NGHỊ

**Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 119/NĐ-CP của Chính phủ
gắn với sơ kết Chỉ thị số 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ**

Ngày 23 tháng 10 năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; gắn với sơ kết thực hiện Chỉ thị 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/10/2005 về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Phạm Vũ Luận, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham gia Đoàn Chủ tịch còn có các đồng chí trong Ban Chỉ huy quân sự Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham gia Hội nghị có các đồng chí đại diện Cơ quan thường trực công tác quốc phòng, Bộ Quốc phòng; đại diện cơ quan Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Ban Chỉ huy Quận Hai Bà Trưng; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện Ban Chỉ huy quân sự, các đồng chí làm công tác quốc phòng, quân sự của cơ quan Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội nghị cơ bản nhất trí với đánh giá của Ban Chỉ huy quân sự Bộ về tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng nói chung và cho học sinh, sinh viên nói riêng trong 5 năm qua và những giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Sau khi tiếp thu ý kiến tham luận của các đơn vị đồng chí Bùi Mạnh Nhị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự Bộ, thay mặt Chỉ huy trưởng kết luận một số nội dung sau đây:

I. Về lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác quốc phòng

1. Phải tăng cường hơn nữa trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, của Ban Chỉ huy quân sự các cấp và đội ngũ làm chuyên trách công tác quốc phòng, quân sự của các đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả trong những năm tiếp theo góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

2. Tiếp tục quán triệt các văn bản của Đảng và Nhà nước về: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng Khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên; các Nghị định, Thông tư của Chính phủ, các Quyết định của Bộ Quốc phòng về quốc phòng, quân sự.

3. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chỉ huy các cấp đối với hoạt động của công tác quốc phòng, quân sự và hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự các cấp, lực lượng tự vệ, lực lượng bảo vệ, phòng chống thiên tai đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn cho cơ quan, đơn vị và trên địa bàn trong mọi tình huống.

II. Về công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh

1. Thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục quốc phòng - an ninh theo Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ; tiếp tục rà soát, bổ sung, phân loại các đối tượng được bồi dưỡng kiến thức QP-AN, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tổ chức bồi dưỡng theo đúng nội dung, chương trình quy định. Đổi mới phương pháp để nâng cao hiệu quả công tác GDQP-AN; đảm bảo đến hết năm 2010 hoàn thành cơ bản việc bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo quy định của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương.

2. Về GDQP-AN cho học sinh, sinh viên: Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện nghiêm túc chương trình môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh đã ban hành; tổ chức dạy học, đánh giá kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP-AN cho học sinh, sinh viên đúng quy định. Đầu tư mua sắm thiết bị, sách giáo khoa, giáo trình để phục vụ cho giảng dạy và học tập. Thực hiện tốt việc đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng ngắn hạn, dài hạn ghép môn để bổ sung đội ngũ giáo viên cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn học GDQP-AN trong các nhà trường; hướng dẫn các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng văn bằng 2 khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

III. Về quản lý nhà nước đối với công tác quốc phòng

1. Kịp thời kiện toàn và củng cố các Ban CHQS khi có thay đổi về cơ cấu, nhân sự; xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban CHQS các cấp; bố trí đủ cán bộ chuyên trách làm công tác quốc phòng, quân sự. Thực hiện tốt nền nếp giao ban công tác quốc phòng, quân sự và phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương để làm tốt việc bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ và lực lượng dân quân tự vệ. Làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, giữ vững ổn định trong đơn vị; đề xuất việc chỉ đạo thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với xây dựng khu vực phòng thủ theo chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước; củng cố quốc phòng, an ninh, nhất là trên các địa bàn trọng yếu.

2. Phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng như công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ để xây dựng đơn vị cơ sở vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào của Ngành giáo dục; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các chế độ, chính sách có liên quan đến công tác quốc phòng, an ninh. Phối hợp với các đơn vị quân đội trên địa bàn

hỗ trợ, học tập giúp đỡ trao đổi về khoa học công nghệ phục vụ công tác quốc phòng, quân sự.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng, quân sự theo thẩm quyền quy định.

Thực hiện tốt Quy chế giao ban, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, Dân quân tự vệ và Giáo dục quốc phòng; Ban Chỉ huy quân sự Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng, Ban Chỉ huy quân sự các đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự theo định kỳ 6 tháng và một năm về Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy quân sự Bộ (*báo cáo 6 tháng trước ngày 20/5, báo cáo năm trước ngày 20/11 hàng năm*).

Địa chỉ gửi báo cáo:

Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 – Đại Cồ Việt – Hà Nội. (Liên hệ đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – Điện thoại: 04.38683760 và 0983.836.889 – Fax: 04.38684158 – E-mail: nxtiengdqp@moet.gov.vn).

IV. Kiến nghị, đề nghị

Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Chính phủ, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương, các Bộ, ngành liên quan một số nội dung nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác quốc phòng, quân sự và giáo dục quốc phòng - an ninh trong thời gian tới như sau:

1. Đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt Đề án đào tạo giáo viên GDQP-AN văn bằng 2 để triển khai và tổ chức thực hiện.

2. Đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo đầu tư, cấp vốn xây dựng các trung tâm GDQP sinh viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy với số lượng học sinh, sinh viên ngày càng tăng hiện nay.

3. Đề nghị Hội đồng GDQP-AN Trung ương cho phép tổ chức các lớp BDKTQP-AN cho các đối tượng 2, 3, 4, tại cơ quan, đơn vị trên cơ sở chương trình, nội dung, thời gian và đội ngũ giảng viên, báo cáo viên theo quy định của Hội đồng GDQP-AN Trung ương.

4. Đề nghị Hội đồng GDQP-AN Trung ương nghiên cứu, xem xét nội dung, chương trình BDKTQP-AN cho các đối tượng hiện nay về thời gian, thời lượng kiến thức để công tác BDKTQP-AN đạt được hiệu quả và chất lượng theo yêu cầu.

5. Đề nghị Hội đồng GDQP-AN Trung ương xem xét tăng phụ cấp trách nhiệm, chế độ đãi ngộ đối với những cán bộ phụ trách công tác quốc phòng, quân sự, công tác dân quân tự vệ ở các đơn vị, địa phương.

6. Đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo các công ty, xí nghiệp sản xuất, cung ứng thiết bị GDQP nâng cao năng lực sản xuất để cung cấp cho các địa phương, đơn vị đầy đủ thiết bị theo quy định.

7. Đề nghị cơ quan quân sự địa phương có hướng dẫn và phối hợp để xây dựng Kế hoạch phòng thủ khu vực đối với các cơ quan, đơn vị nhà nước đóng trên địa bàn.

Những năm tiếp theo tình hình thế giới, trong nước và khu vực vẫn có những diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, kinh tế, chính trị và xã hội của đất nước; đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa về nhận thức và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự. Do đó, cùng với việc chỉ đạo, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Ngành giáo dục - đào tạo cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, coi đó là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ban, ngành và các địa phương để duy trì sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế của đất nước.

Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo xin thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Thứ trưởng Phạm Vũ Luận (để phối hợp chỉ đạo)
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để phối hợp chỉ đạo);
- Cơ quan TT công tác QP, BQP;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ (để thực hiện);
- Lưu VT, Vụ GDQP.

